



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ประกาศรับสมัครการคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ตามประกาศลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการคัดเลือกโดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและ
วิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้ถือว่าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกนี้เป็นหนังสือเรียกตัว และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
พร้อมเอกสารหลักฐาน (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด หากไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว จะต้องปฏิบัติ
ราชการครูเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนหรือโยกย้ายไปยัง
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ

หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ.
กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๕๓ ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยผู้ถูกเพิกถอนจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิจิตร พรหมจรรย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ลำดับที่	เลขประจำสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
1	001	นายบรรณวัชร วิจิตรสมบัติ	รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
1	001	นายธารณ มุตะพัฒน์	